
sþ. 237. Fyrirspurn [222. mál]
til heilbrigðisráðherra um kaup ríkisins á Borgarspítalanum.

Frá Svavari Gestssyni og Guðrúnu Helgadóttur.

1. Mun heilbrigðisráðherra beita sér fyrir því að ríkið kaupi Borgarspítalann?
2. Hafa farið fram viðræður um kaup rfkisins á Borgarspítalanum eða öðrum sjúkrahúsum

sveitarfélaga?
3. Telur heilbrigðisráðuneytið að auðveldara sé að tryggja vandaða heilbrigðisþjónustu ef

fleiri sjúkrahús verða í eigu ríkisins?


